

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH THÔNG QUA QUY HOẠCH TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp.

Sáng ngày 17/8, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng thẩm định) tổ chức phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh Thái Bình) và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Thái Bình (ĐMC).

Bình được xây dựng với mục tiêu phấn đấu cao trên tinh thần quyết tâm và khát vọng vươn lên để sánh ngang với các tỉnh trong khu vực. Để đạt mục tiêu đã đề ra, tỉnh Thái Bình xác định 3 khâu đột phá - 4 trụ cột tăng trưởng - 5 nền tảng - 6 quan điểm phát triển và 7 nhóm giải pháp tổ chức thực hiện. Trong đó có những định hướng mới mang tính chiến lược và đột phá như: xây dựng khu công nghiệp chuyên được; xây dựng cảng biển; phát triển năng lượng (điện khí, điện gió); phát triển các ngành dịch vụ mới, chất lượng cao (dịch vụ giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, golf...)

phù hợp với văn bản chỉ đạo mới của trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Tại phiên họp, các chuyên gia và thành viên Hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất với nội dung quy hoạch đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm Quy hoạch tỉnh mang tính khả thi như: vấn đề liên kết vùng, phương án lấn biển, bảo vệ môi trường... Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, chuyên gia phân biệt và đại diện các bộ, ngành đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tham gia góp ý và hỗ trợ tỉnh Thái Bình trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh cũng như những đóng góp ý kiến của các đại biểu, thành viên Hội đồng thẩm định yêu cầu các đại biểu, tỉnh Thái Bình cần phải làm rõ hơn quy trình



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

đạo cơ quan lập Quy hoạch tỉnh rõ hơn được sự đồng thuận, thống nhất giữa các ngành, địa phương trong tỉnh về định hướng phát triển cũng như tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhấn mạnh rõ vị trí, vai trò, sứ mệnh của tỉnh trong vùng và các vấn đề như an ninh lương thực, gìn giữ các giá trị văn hóa, kết nối giao thông, các vấn đề xã hội, du lịch, phát triển kinh tế; bám sát các nghị quyết mới của trung ương và phát triển vùng, quy hoạch ngành đã được phê duyệt, trên cơ sở đó chỉnh sửa kịp thời cho phù hợp. Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình; thông qua báo cáo ĐMC và thông qua dự thảo báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh. Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tỉnh Thái Bình sớm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ.

lập Quy hoạch tỉnh, thể hiện rõ hơn được sự đồng thuận, thống nhất giữa các ngành, địa phương trong tỉnh về định hướng phát triển cũng như tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhấn mạnh rõ vị trí, vai trò, sứ mệnh của tỉnh trong vùng và các vấn đề như an ninh lương thực, gìn giữ các giá trị văn hóa, kết nối giao thông, các vấn đề xã hội, du lịch, phát triển kinh tế; bám sát các nghị quyết mới của trung ương và phát triển vùng, quy hoạch ngành đã được phê duyệt, trên cơ sở đó chỉnh sửa kịp thời cho phù hợp. Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình; thông qua báo cáo ĐMC và thông qua dự thảo báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh. Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tỉnh Thái Bình sớm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ.

MINH HƯƠNG - TRẦN TUẤN

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

5 năm qua, ban chỉ đạo 35 các cấp đã phối hợp, chủ động làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản; công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Các thành viên ban chỉ đạo 35 các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương được thực hiện thường xuyên, liên tục. Các cấp, các

ngành, các địa phương đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao nhận thức, khả năng nhận biết và sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động chống phá trên internet, mạng xã hội. Kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng chống đối, phân tử cơ hội chính trị trong tỉnh, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động móc nối, tuyên truyền, phát tán tài liệu phản động của các thế lực thù địch góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

thù địch thời gian qua gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên thực hiện có hiệu

quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35 đã đề ra. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động phòng từ sớm, từ xa, không để bị động, bị gò. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị kiến thức, nâng cao năng lực tư tưởng, chống của cán bộ, đảng viên trước những thông tin trái chiều, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Lan tỏa thông tin tích cực, tạo sức đề kháng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động nhận diện, phát hiện và xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Tập trung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có phạm vi rộng lớn, nhiều mặt trận từ tư tưởng chính trị, thông tin, báo chí truyền thông, thông tin đối ngoại đến đấu tranh bằng công nghệ. Tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình các đối

tượng chống đối, cơ hội chính trị để có các biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời theo quy định. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành trong khối nội chính cần tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tung tin sai sự thật; ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin xấu bị động, bị gò. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ thuật. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp. Nhân dịp này, 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 35 góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

THU THỦY

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 - 2023...

(Tiếp theo trang 1)

đạt giải cao tại các cuộc thi, hội thi như: Giai điệu tuổi hồng, đại sứ văn hóa đọc, giải thiêu thao học sinh phổ thông cấp tỉnh, cấp quốc gia... Bên cạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, các cơ

sở giáo dục tiếp tục chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Công tác hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ

bản đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng theo quy định. Năm học 2023 - 2024, định hướng chung của giáo dục mầm non là nâng cao hiệu lực,

hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt, năng lực tự chủ, tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở nhóm, lớp mầm non đặc biệt

tự thực. Cấp tiểu học và THCS tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chương trình GDPT 2018, chuyển đổi sang trường giáo dục và đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh và phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục hiện nay.

THU THỦY

THÀNH PHỐ Tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 99%

Sáng ngày 17/8, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023; giới thiệu nền tảng về đô thị thông minh, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và quản lý nhà nước về đô thị thông minh.

quan tâm thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, đặc biệt sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Những tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường, xã tăng cường quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chữ ký số, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số; vận động, hướng dẫn người dân, doanh

nh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc; đẩy mạnh thực hiện ký số văn bản điện tử trên hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; hoàn thành đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh; triển khai kế hoạch gắn mã QR lên biển tên đường, phố trên địa bàn thành phố.

MINH NGUYỆT

Phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm

Trong hai ngày 17 - 18/8, Hội Nông dân huyện Kiến Xương phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) cho hơn 500 cán bộ, hội viên nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

quá trình chế biến, vận chuyển thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng và 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn. Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân các xã, thị trấn nâng cao hiểu biết về bảo đảm ATTP. Qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

THU THỦY

Thời gian qua, hệ thống các văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số của thành phố được triển khai kịp thời; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được đẩy mạnh. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã đã

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc; đẩy mạnh thực hiện ký số văn bản điện tử trên hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; hoàn thành đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh; triển khai kế hoạch gắn mã QR lên biển tên đường, phố trên địa bàn thành phố.

MINH NGUYỆT

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về Luật An toàn thực phẩm; những mối nguy ảnh hưởng vào thực phẩm; phương pháp bảo đảm ATTP trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguồn gốc thực vật, động vật;

phương pháp chế biến, vận chuyển thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng và 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn. Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân các xã, thị trấn nâng cao hiểu biết về bảo đảm ATTP. Qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

THU THỦY

TỔ CHỨC ĐIỂM NGÀY HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Quỳnh Phụ đã khen thưởng các tập thể, cá nhân các xã, thị trấn trong huyện đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, thị trấn An Bài vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Chiều ngày 17/8, UBND thành phố Thái Bình tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Trần Hưng Đạo. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở phường Trần Hưng Đạo đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, củng cố, duy trì hoạt động các mô hình tự quản và nhiều mô hình phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Các mô hình đã góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Đến nay, địa bàn phường không còn tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, không có người nghiện mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu 1 không, 3 giảm gồm: không để xảy ra trọng án hoặc các vụ án phức tạp, giảm phạm pháp hình sự, giảm phạm tội ma túy và giảm tai nạn giao thông. UBND phường đã xây dựng 25 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 4 điểm chữa cháy công cộng.

Tại ngày hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhận kỷ niệm chương, giấy khen của Bộ Công an, Công an tỉnh và UBND thành phố Thái Bình. Cũng tại ngày hội đã ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự.

NGUYỄN XÁ...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng NTM kiểu mẫu tuy không cần nguồn vốn lớn nhưng khó thực hiện; xã chưa xây dựng được sản phẩm OCOP; thu nhập bình quân đầu người chưa đạt yêu cầu xã NTM kiểu mẫu...

Tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực Huyện ủy Vũ Thư yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nguyễn Xá cần xác định rõ công tác xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và phải quyết liệt để cán đích NTM kiểu mẫu năm 2025. Xã cần rà soát chi tiết từng tiểu mục, tiêu chí, yêu cầu của NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để nắm chắc phần việc cần thực hiện. Đối với các tiêu chí, tiểu mục cần có sự tham gia của cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện, tỉnh, xã cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời tháo gỡ các nút thắt. Huyện sẽ quan tâm hỗ trợ tối đa các nguồn lực giúp địa phương xây dựng NTM kiểu mẫu, tuy nhiên cần lấy nội lực làm trọng tâm để triển khai thực hiện. Cần tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu; khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 25 sẽ diễn ra tại Thái Bình

Sáng ngày 17/8, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc họp báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 25 năm 2023.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 25 năm 2023 có chủ đề "Văn hóa đồng bằng sông Hồng - nơi hội tụ và phát triển" đã thu hút 1.912 tác phẩm của 281 tác giả đến từ 9 tỉnh, thành phố trong khu vực. Trong đó, tỉnh Thái Bình có 37 tác giả gửi 248 tác phẩm tham gia liên hoan bao gồm 230 ảnh đơn, 18 ảnh bộ. Các tác phẩm tham dự liên hoan đều phản ánh những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, bản sắc và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Đây là dịp để Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với các địa phương nhằm thúc đẩy phong trào sáng tác ảnh nghệ thuật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, tác giả trung bày, giới thiệu các tác phẩm đến với công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh. Liên hoan sẽ khai mạc vào ngày 29/8 và mở cửa đến hết ngày 5/9, tại Bảo tàng tỉnh.

TU ANH

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho gia đình anh Nguyễn Hữu Độ.

Sáng ngày 17/8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho anh Nguyễn Hữu Độ, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ).

Anh Nguyễn Hữu Độ là đoàn viên công đoàn Công ty TNHH May XNK Đạt Vinh có hoàn cảnh khó khăn. Bố anh Độ mắc bệnh hiểm nghèo. Hai vợ chồng anh hiện đang sống cùng với bố mẹ già và con nhỏ trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, dột nát. Được sự hỗ trợ của các tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương, anh Độ đã được nhận 50 triệu đồng từ quỹ mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh để xây mới nhà ở. Sau hơn 4 tháng thi công, căn nhà mái bằng khang trang, kiên cố rộng 80m² được đưa vào sử dụng, giúp vợ chồng anh Độ yên tâm lao động sản xuất.

THU HOAI